

คำบรรยาย
โดย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
การเข้าเยี่ยมของคณะกรรมการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด
1. การกิจ อำนาจ หน้าที่	<p>กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีภารกิจใน 2 ลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความสะดวก การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเลเบียน 2. การกิจด้านการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอำเภอ <p>ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของ 20 กระทรวงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ระดับอำเภอ</p>
2. การขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติ ราชการกรม การ ปกครอง	<p>กรมการปกครองปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ "การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" มี<u>ประเด็นยุทธศาสตร์</u>ที่ครอบคลุมการบริหารงานใน 5 ประเด็น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ให้มี ความเข้มแข็ง 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้สังคมสงบสุข 3. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ 4. การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและ การพัฒนาประเทศ

	<p>5. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง</p> <p>บุคลากรของกรมการปกครองได้ยึดถือค่านิยม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในการปฏิบัติงาน อันเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ</p>
<p>3. โครงสร้างการบริหารราชการ</p>	<p>ปัจจุบันกรมการปกครองแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสำนัก 5 สำนัก ระดับกอง 5 กอง วิทยาลัยการปกครอง 1 แห่ง หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง 2 กลุ่มงาน และการแบ่งหน่วยงานภายใน 7 หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และที่ทำการปกครองอำเภอ 878 แห่ง</p>
<p>4. คณะผู้บริหารกรมการปกครอง</p>	<p>- คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการปกครอง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 18 เขตตรวจราชการ</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ในส่วนกลาง จำนวน 20 คน</p>
<p>5. อัตรากำลัง</p>	<p>กรมการปกครองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ จำนวน 14,099 คน - พนักงานราชการ จำนวน 2,052 คน - ลูกจ้างประจำ จำนวน 292 คน - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 274,814 คน - คณะกรรมการการหมู่บ้าน จำนวน 1.02 ล้านคน - สมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน จำนวน 25,201 คน - ผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด) จำนวน 11,822 คน
<p>6. ประเด็นในการตรวจเยี่ยม</p>	

ประเด็นที่ ปค. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
1.ปัญหา ยาเสพติด	<p>ผลการประเมินปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า จากจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 81,905 หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด จำนวน 73,189 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 89.35) 2. หมู่บ้าน/ชุมชนสีเหลือง มีปัญหายาเสพติดปานกลาง จำนวน 4,759 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 5.82) 3. หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง มีปัญหายาเสพติดมาก จำนวน ๓,๙๕๗ หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 4.83) <p>การแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การป้องกันยาเสพติด <ol style="list-style-type: none"> 1) การสร้างสภาพแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชรัฐ 9 ขั้นตอน 2) การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะในเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษา (กศน.) ตามโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ผลการดำเนินงาน จำนวน 8,000 คน) 2. การปราบปรามยาเสพติด <ol style="list-style-type: none"> 1) การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 2) การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 3. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด <ol style="list-style-type: none"> 1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ผลการดำเนินงานจำนวน 35,000 คน)

	<p>2) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัวแต่ไม่เข้มงวด (ผลการดำเนินงาน จำนวน 700 คน)</p> <p>3) การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากทุกระบบ ภายหลังการบำบัด (ผลการดำเนินงาน จำนวน 148,591)</p> <p>กิจกรรมหลักที่ดำเนินการในพื้นที่</p> <p>1. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยให้จังหวัด/ อำเภอจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม เน้นสถานบริการ สถานประกอบการ หอพัก ร้านเกมส์อินเทอร์เน็ต โดยออกปฏิบัติการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง</p> <p>2. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยใช้ กอรั้อย อส.จ.หรือสถานที่อื่น ตามความเหมาะสม</p> <p>3. โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด เป้าหมายดำเนินการต่อเยาวชน กลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาจำนวน ทั่วประเทศ</p> <p>4. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พรบ. ฟื้นฟูฯ ปี 2545 ซึ่งดำเนินการร่วมกับกรมคุมประพฤติ หลักสูตร 120 วัน ปค.ดำเนินการใน 7 กอรั้อย อส.จ. (พะเยา พิษณุโลก หนองคาย สตุล เพชรบุรี บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 700 คน</p> <p>5. โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) หลักสูตร 12 วัน ดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมาย 38,000 คน</p>
<p>2.ปัญหาพืชผลทางการเกษตร</p>	<p>สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>1. ด้านการตลาด</p> <p>1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อำเภอให้ทราบถึงสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรทั้งระบบในพื้นที่ การบริหารจัดการแผนการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 954 คน</p> <p>1.2 พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง ในปัจจุบันมีตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ 253 แห่ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดกับเกษตรกร</p>

	<p>1.3 กำชับนายอำเภอ กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาล ได้แก่ มังคุด ลองกอง และลำไย</p> <p>2. ด้านการผลิต</p> <p>2.1 กรมการปกครองกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการ สำหรับคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบล/ อำเภอ (คชก.) เพื่อให้มาตรการควบคุมค่าเช่านาบรรลุลดลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลผู้เช่าและผู้ให้เช่า : มีพื้นที่การเช่านาทั้งหมด จำนวน 69 จังหวัด และกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น ผู้เช่า 400,493 ราย ผู้ให้เช่า 416,4๘๑ ราย จำนวนที่นาที่มีการเช่านา 7,204,468 ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการทำนาแต่ไม่มีการเช่านา 9 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู อ่างทอง ฉะเชิงเทรา กระบี่ นราธิวาส ยะลา ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ และพังงา - ควบคุมค่าเช่านาไม่ให้เกินอัตราค่าเช่านาขั้นสูง ตามที่ คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบล กำหนด ให้เกิดความ เป็นธรรม สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 67 จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เช่า 348,122 ราย ผู้ให้เช่า 336,178 ราย พื้นที่ 6,355,554 ไร่ - การเจรจาลดค่าเช่านา ซึ่งมีผลดำเนินการทั้งหมดจำนวน 17 จังหวัด ผู้เช่า 22,885 ราย ผู้ให้เช่า 20,717 ราย เจรจาลดค่าเช่า 186,387 ไร่ จำนวนเงินทั้งหมด 18,428,753 บาท <p>2.2 แจ้งกำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล เกษตรกร พ.ศ. 2562</p> <p>กรมการปกครองแจ้งอำเภอ ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และตรวจสอบการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p>
<p>ประเด็นที่ ปค. เป็นหน่วยงานสนับสนุน</p>	
<p>1. ปัญหา การบุกรุก ที่สาธารณะ ของ ประชาชน</p>	<p>1) การส่งเสริมบทบาทของนายอำเภอในการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขต อังเภอ เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่ เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล หมู่บ้าน โดยร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2547 และแก้ไข</p>

	<p>เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. .2553</p> <p>2) ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>3) การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ กำชับให้นาย อำเภอและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ใช้มาตรการทางปกครอง การพูดคุย เจรจา รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริม รายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ก่อนการดำเนินมาตรการทาง กฎหมาย</p>
<p>2. ปัญหา การ เข้ารับ บริการ และ การไม่ได้รับ การแก้ไข ปัญหา จากภาครัฐ - ศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอ</p>	<p>การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) มีจำนวนเรื่องทั้งสิ้นจำนวน 6,172,709 เรื่อง แก้ไขสำเร็จ จำนวน 6,164,020 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.86</p> <p>ปัจจุบันกรมการปกครองได้เริ่มใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการวางแผนบริหารจัดการงานของศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวก ความสะดวกรวดในการรับเรื่อง การติดตาม การสืบค้น และการ วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ภายใต้โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพัฒนา โปรแกรมการใช้งาน และจัดทำ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ</p>
<p>3. ปัญหา การใช้งาน บัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. การเตรียมการและการประชาสัมพันธ์</p> <p>1) ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ประชาชนทราบรายละเอียดการ ลงทะเบียน</p>

2) ชี้แจงทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีมไทยนิยามฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทราบรายละเอียดการลงทะเบียน

3) มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะลงทะเบียนถึงครัวเรือนแล้วจัดส่งข้อมูลให้ทีมไทยนิยามฯ

2. การรับลงทะเบียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยามฯระดับอำเภอ มอบหมายทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ AO ที่นายอำเภอแต่งตั้ง เป็นผู้รับลงทะเบียน

3. ขั้นตอนวิธีการ

1) หน่วยรับลงทะเบียนจัดทำและรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติม

2) จัดเวทีประชาคมเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์ลงทะเบียน

3) จัดทำและรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมและที่ประชาคมเห็นชอบ

4) จัดทำรายละเอียดและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครและที่ประชาคมเห็นชอบ

5) บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนลงในระบบข้อมูลของกระทรวงการคลัง

6) หน่วยรับลงทะเบียนจัดส่งข้อมูลให้อำเภอทราบ

4. การแจกจ่ายบัตร

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยามฯระดับอำเภอ มอบหมายทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน หรือ AO ที่นายอำเภอแต่งตั้ง เป็นผู้แจกจ่ายบัตรฯ

5. การติดตามการประเมินผล

กรมการปกครองได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามแก้ไข ปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ ทั้งจากฝ่ายประชาชน ผู้ถือบัตร และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรณีปัญหาต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบัตรไม่เพียงพอ ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ การรับรู้ของประชาชนโดยสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับพื้นที่

<p>4. การขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่</p>	<p>สรุปประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่</p> <p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีจำนวนมากและขาดบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับหมู่บ้านและอำเภอ ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและอำเภอ ซึ่งมีกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ ในระดับตำบล พัฒนาชุมชนอำเภอซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ ในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ และในระดับจังหวัด สำนักงานจังหวัดซึ่งมีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ และการดำเนินงานจัดทำแผนในแต่ละดับยังมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ ทำให้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้ในการประสานการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับตั้งแต่จังหวัดลงมาจนถึงหมู่บ้าน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวจะเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป</p> <p>2. กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบลที่ยังไม่สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองได้กำชับนายอำเภอและปลัดอำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินการประชาคมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชาคมร่วมกันจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยร่วมมือกันระหว่างฝ่ายท้องที่และฝ่ายท้องถิ่น</p> <p>3. การนำแผนพัฒนาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกำลังหารือกับกรมต่างๆ ในสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป</p>
<p>5. ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้</p>	<p>การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้กำหนดให้ผู้ร้องแจ้งความ</p>

<p>ปฏิบัติงาน ศูนย์ดำรง ธรรมเปิด เผยข้อมูล ของผู้ร้อง</p>	<p>ประสงค์การขอให้ปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องมาด้วยตนเอง สำหรับกรณีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอื่น ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมปกปิดข้อมูลของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องมิให้ต้องรับภัยจากการร้องเรียน โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด</p>
--	---

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

